

16-Giới Gánh Lòng Dê Đi Quá Ba Do Tuần:

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỷ kheo tháp tùng theo các thương nhơn du hành đến từ nước Kiền-tát-la đến nước Xá-vệ. Các thương nhơn này chở lông dê đầy xe, khi đi đến giữa đường thì trục xe của một thương nhơn bị gãy, chân con bò cũng bị thương, thương nhơn này nói với các thương nhơn khác rằng: “Mỗi người nên chở giúp một ít lông dê này của tôi, chở để cho mất”, các thương nhơn nói: “Xe của chúng tôi đều đã đầy và rất nặng, nếu chở thêm xe cũng bị gãy trục và cũng bị mất luôn”, nói rồi cùng bỏ đi. Thương nhơn này đứng bên xe với dáng vẻ ưu sầu, lúc đó các Tỷ kheo đi đến sau vì hai lý do: Một là sợ bụi dính đầy người, hai là không thích nghe tiếng xe. Thương nhơn này thấy các Tỷ kheo đi đến vui mừng suy nghĩ: “Số lông dê này không bị mất, ta nên đem bố thí cho các Tỷ kheo”, nghĩ rồi liền nói với các Tỷ kheo: “Xin hãy nhóm lại một chỗ, tôi xin cúng dường số lông dê này cho chúng tăng”, thương nhơn cúng dường xong liền bỏ đi. Các Tỷ kheo mỗi người đều có một phần lông dê, người thì gánh trên vai, người thì đội trên lưng, người thì cầm trên tay... khi đi đến một tụ lạc gặp các thương nhơn đi trước, các thương nhơn này thấy rồi liền quở trách: “Các thầy mua lông dê này từ đâu và muốn đem đến chỗ nào bán, bày bán ở đâu, có được lời hay không?” Lúc đó có Tỷ kheo thiếu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ kheo tăng rồi hỏi các Tỷ kheo nước Câu-diêm-di: “Các thầy thật đã làm việc này phải không?” Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn”, Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỷ kheo lại gánh lông dê đi quá ba do tuần”, quở trách rồi bảo các Tỷ kheo: “Do mười lợi nên kết giới cho các Tỷ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỷ kheo đi giữa đường được bố thí lông dê, Tỷ kheo nào cần thì được nhận lấy mang đi cho đến ba do tuần, nếu không có người mang thay mà tự mang đi quá ba do tuần thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu hai Tỷ kheo thay nhau mang đi thì được đi đến sáu do tuần, ba-Tỷ kheo thay nhau mang đi thì được đi đến chín do tuần, cứ như thế bốn Tỷ kheo được đi đến mười hai do tuần, năm Tỷ kheo được đi đến mười lăm do tuần, tùy nhiều hay ít người, mỗi người chỉ được mang đi đến ba do tuần mà thôi.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỷ kheo tự mang lông dê đi quá ba do tuần thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; nếu bảo Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni mang đi quá ba do tuần thì phạm Đột-kiết-la.